

Thu hút đầu tư để phát triển bền vững

Năm 2019 là năm thứ 5 liên tiếp chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thái Bình tiếp tục tăng điểm với số điểm 65,38, đứng thứ 6/11 tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng và thứ 28/63 tỉnh, thành phố cả nước, tăng 7,74 điểm và 10 bậc so với năm 2015. Kết quả đó chứng minh cho nỗ lực của tỉnh trong việc tích cực thu hút, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để phát triển bền vững.

Là tỉnh có hệ thống giao thông đường bộ, đường sông, đường biển thuận tiện cho giao lưu phát triển kinh tế; có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, chiếm 90% trữ lượng bô xít than đồng bằng sông Hồng; có địa hình bằng phẳng, đất đai màu mỡ với đường bờ biển dài trên 50km, bãi triều rộng 250km², diện tích đất nông nghiệp trên 90.000ha rất thuận lợi để phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; có nguồn nhân lực dồi dào với chất lượng cao... nên thời gian qua, Thái Bình luôn duy trì và phát huy tốt những lợi thế đó

để thu hút ngày càng nhiều hơn các tập đoàn, doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh. Cùng với đó, tỉnh cũng ban hành và quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 5/5/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Thái Bình đến năm 2020; để án cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Thái Bình đến năm 2020 và những năm tiếp theo; quy định về trách nhiệm giải trình của bộ máy chính quyền, trách nhiệm

người đứng đầu, công chức, viên chức trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh... Công tác cải cách hành chính cũng được tỉnh quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đặc biệt là các giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp. Đến nay, 100% số thủ tục hành chính đã được triển khai thực hiện theo phương án "5 tại chỗ" tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương cũng thường xuyên

rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính so với quy định hiện hành, tạo thuận lợi và giảm đáng kể chi phí cho doanh nghiệp và người dân; triệt để ứng dụng công nghệ thông tin để đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ, thực hiện việc luân chuyển và thụ lý hồ sơ qua mạng, xây dựng quy trình giải quyết các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 theo danh mục quy định của Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi cho thủ tục, cá nhân, doanh nghiệp đến thực hiện giao dịch. Nhằm tạo thêm một bước đột phá trong công tác thu hút,

cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh, đầu tháng 5/2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức triển khai Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thành phố (DDCI). Đây được coi là công cụ hữu hiệu để UBND tỉnh đánh giá những ưu điểm, hạn chế của các sở, ngành, huyện, thành phố từ đó chỉ đạo kịp thời, hiệu quả việc thực hiện, xây dựng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp và nâng cao chỉ số PCI của tỉnh. Công tác xúc tiến đầu tư cũng được tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện. Giai đoạn 2015 - 2020, tỉnh đã tổ chức 9 đoàn công tác xúc tiến đầu tư tại các nước như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Nga, Đức, Hà Lan, Thụy Sĩ; tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; tham dự hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam năm 2017... qua đó đã góp phần quảng bá tiềm năng, lợi thế cũng như những định hướng phát triển của tỉnh, giúp các nhà đầu tư hiểu biết rõ hơn và tích cực đầu tư vào tỉnh.

Với định hướng phát triển của tỉnh là đẩy mạnh thu hút đầu tư, tập trung xây dựng khu vực ven biển trở thành vùng trọng điểm phát triển kinh tế của tỉnh, trên cơ sở đó khai thác những tiềm năng, thế mạnh về quỹ đất ven biển, phát huy lợi thế của tuyến đường bờ ven biển, kết nối với các vùng miền, thời gian qua Thái Bình luôn quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, khu du lịch, dịch vụ và đô thị trong Khu kinh tế Thái Bình. Với tổng diện tích 30.583ha bao gồm 30 xã, 1 thị trấn thuộc hai huyện Thái Thụy, Tiền Hải và một phần tiếp giáp ven biển, Khu kinh tế Thái Bình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung vào tháng 10/2019 đã mở ra nhiều cơ hội hơn cho các nhà đầu tư khi tham gia đầu tư và



Đầy chuyển sản xuất của Chi nhánh Công ty TNHH Sao Vàng (cụm công nghiệp Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ).

Ảnh: THÀNH TÂM

Đến nay, tỉnh đã ban hành quy định về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trong Khu kinh tế Thái Bình, giai đoạn từ 2020 - 2030 với 6 nội dung hỗ trợ cụ thể, đó là ưu đãi về đất đai, hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật đến chân hàng rào, hỗ trợ san lấp mặt bằng, hỗ trợ xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hỗ trợ đào tạo lao động và hỗ trợ thủ tục hành chính. Đến nay đã có 29 nhà đầu tư đăng ký nghiên cứu đầu tư, lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 và tài trợ sản phẩm quy hoạch một số phân khu chức năng trong Khu kinh tế Thái Bình; trong đó phải kể đến những nhà đầu tư lớn nổi tiếng có uy tín, kinh nghiệm, năng lực tài chính mạnh như: Tổng công ty IDICO, Công ty Cổ phần Tập đoàn Geleximco, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành, Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát... Ngoài ra, tỉnh còn quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án khu công nghiệp Thaco - Thái Bình nhằm tạo sự đột phá trong sản xuất nông nghiệp không chỉ của Thái Bình mà cả khu vực đồng bằng sông Hồng theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, từ đó

nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho nông dân. Với việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, công tác thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, làn sóng đầu tư vào tỉnh có xu hướng tăng nhanh cả về số lượng và vốn đầu tư đăng ký. Nếu như năm 2016, toàn tỉnh chỉ có 86 dự án đầu tư mới thì đến năm 2019 đã có 130 dự án đầu tư mới với tổng vốn đầu tư đạt 16.762 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 1.040 dự án đăng ký đầu tư với tổng số vốn đầu tư đăng ký trên 129.000 tỷ đồng, gấp 1,45 lần về số lượng dự án và 1,89 lần về số vốn so với năm 2015; trong đó có 89 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 774 triệu USD. Nhiều dự án đầu tư đã hoàn thành, đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả, đồng góp tích cực vào nguồn thu cho ngân sách nhà nước, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nâng cao đời sống của nhân dân trong tỉnh.

MINH HƯƠNG



Cầu La Tiến (xã Diệp Nông, huyện Hưng Hà) khánh thành tháng 12/2019 góp phần thu hút đầu tư vào tỉnh.

Ảnh: MINH ĐỨC

Kiến Xương học và làm theo Bác

Hơn 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, huyện Kiến Xương đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Rõ nét nhất là nhận thức và trách nhiệm thực thi công vụ của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị được nâng lên, đã xuất hiện nhiều điển hình có sức lan tỏa.



Xã Bình Định (Kiến Xương) xây dựng được 6 mô hình liên kết sản xuất lúa hàng hóa.

Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vũ Hòa đẩy mạnh tiết kiệm theo gương Bác Hồ vĩ đại bằng việc xây dựng mô hình hũ gạo tình thương, nuôi lợn nhựa tiết kiệm, giúp nhau mua bảo hiểm y tế. Những hoạt động này đã được triển khai từ nhiều năm nay song nổi nhất là năm 2019, 5/5 chi hội đã đồng loạt triển khai mô hình hũ gạo tình thương và nuôi lợn nhựa tiết kiệm để trao tặng cho các hội viên phụ nữ và trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Mặc dù số tiền của mỗi chi em bỏ ra không lớn song đã là tấm lòng để động viên, chia sẻ, tạo động lực cho các hội viên khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Đến nay đã có 3/5 chi hội triển khai thực hiện mô hình mua bảo hiểm y tế, giúp cho hàng chục hội viên khó khăn có bảo hiểm để khám chữa bệnh. Không chỉ ở Vũ Hòa mà ở xã Bình Định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thấm sâu vào

từng cán bộ, đảng viên và người dân. Ông Trần Tuấn Sỹ, Bí thư Đảng ủy xã Bình Định cho biết: Hàng năm, xã đều tổ chức quán triệt Chỉ thị số 05 để mọi cán bộ, đảng viên hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Tổ chức xây dựng kế hoạch học tập gắn với việc nêu gương, xây dựng chuẩn mực của người cán bộ, công chức. Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch phân công đảng ủy viên phụ trách và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức quán triệt học tập Chỉ thị và các chuyên đề hàng năm ở các chi bộ, gắn với việc làm cụ thể của từng đảng viên để làm căn cứ, tiêu chuẩn bình xét cán bộ, đảng viên hàng năm. Từ đó đã có sự chuyển biến về nhận thức, sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, tạo động lực, sức mạnh để thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Kết quả, xã Bình Định đã hoàn

thành chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, quy hoạch vùng sản xuất cây lúa hàng hóa bao tiêu sản phẩm, bảo đảm an ninh quốc phòng, chỉ tiêu giao quân. Bà Chủ Thị Anh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Kiến Xương cho biết: Nét nổi bật trong 4 năm qua là các cấp ủy đảng trong huyện đã gắn việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ với việc làm thiết thực, cụ thể. Từ đó phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có chuyển biến khá rõ nét. Chất lượng công việc ngày một nâng lên, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hành tiết kiệm, chống lãng

phí, ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực tham ô, tham nhũng trong cơ quan, đơn vị. Nhiều cơ quan, đơn vị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nói đi đôi với làm, trung thực, chống chủ nghĩa cá nhân. Hàng năm 100% tổ chức cơ sở đảng, người đứng đầu đều tổ chức đăng ký nội dung làm theo Bác và chỉ đạo cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện.

Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện đã quán triệt sâu sắc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều việc làm thiết thực cụ thể gắn với các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, xóa đói, giảm nghèo... Điển hình như phong trào "Chung sức xây dựng nông thôn mới" đã thu hút được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện. Qua phong trào, người dân tích cực góp tiền, hiến đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi, tạo luồng sinh khí mới, làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Đến năm 2019, 100% xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đã về đích nông thôn mới và có 3 xã gồm: Thanh Tân, Bình Định, Tây Sơn đang hoàn thiện hồ sơ để nghị công nhận xã nông thôn mới nâng cao.

Việc học và làm theo Bác ở Kiến Xương ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa, trở thành việc làm thường xuyên ở mỗi tập thể, cá nhân trong toàn huyện, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra. Trong đó, kết quả nổi bật là giá trị sản xuất của Kiến Xương (2015 - 2020) tăng trưởng bình quân 9,85%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tỷ trọng sản xuất nông, lâm, thủy sản giảm từ 33,6% năm 2016 xuống 24,1% năm 2020; công nghiệp - xây dựng cơ bản tăng từ 43,4% lên 52,1%; thương mại, dịch vụ tăng từ 23% lên 23,8%. Giá trị sản xuất bình quân đầu người tăng từ 48,76 triệu đồng năm 2016 lên 71,64 triệu đồng năm 2020, vượt mục tiêu đại hội (đến năm 2020 đạt 71,25 triệu đồng).

THU THỦY

Báo Đảng đến với cơ sở

Những năm qua, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở huyện Hưng Hà đã từng bước đi vào nề nếp. Báo Đảng, trong đó có Báo Thái Bình đã trở thành một trong những tài liệu sinh hoạt, tuyên truyền quan trọng, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao trình độ lý luận chính trị, vận dụng kiến thức khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đời sống; động viên và cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

Ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch UBND xã Diệp Nông (Hưng Hà) chia sẻ: Địa phương luôn thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) và Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Báo Đảng nói chung, nhất là Báo Thái Bình thời gian qua đã phần ánh kịp thời, đúng đắn ý chí, nguyện vọng cùng những thành tích, sáng kiến, kinh nghiệm của các tập thể, cá nhân trong học tập, lao động sản xuất. Nhìn chung, nội dung của Báo Thái Bình ngày càng phong phú, chất lượng. Trong "con báo" thông tin đa chiều đáng tin cậy mang mẽ hiện nay, tôi cho rằng, hơn bao giờ hết, báo Đảng nói chung, Báo Thái Bình nói riêng cần giữ được vai trò định hướng thông tin, định hướng dư luận của mình. Cũng theo ông Vinh, nhờ những thông tin từ báo Đảng, lãnh đạo địa phương đã nắm bắt kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những chủ trương, chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động tại địa phương. Đặc biệt, trong phát triển kinh tế, xã Diệp Nông đã quy hoạch 6 vùng sản xuất chính, trong đó vùng chuyên màu có diện tích 126ha, đồng thời tích cực liên kết sản xuất với các công ty nhằm bảo đảm ổn định đầu ra của sản phẩm cho nông dân. Bình quân một năm rau màu trồng được 7 - 8 vụ; ngô được từ 3 - 4 vụ. Ngoài diện tích quy vùng chuyên màu, một số diện tích đất cát



Cán bộ xã Diệp Nông (Hưng Hà) cập nhật thông tin từ Báo Thái Bình.

cao khác cấy lúa kém hiệu quả cũng được nông dân chuyển dần sang trồng màu. Nhờ đó, thu nhập của người dân địa phương ngày một tăng lên. Cũng như nhiều người dân khác trong huyện, bà Lê Thị Xuân, xã Thái Phương (Hưng Hà) cho biết: Báo Thái Bình bên cạnh việc đổi mới hình thức, nâng chất lượng nội dung báo in thì Báo Thái Bình điện tử ngày càng gắn kết với người đọc, thu hút được sự quan tâm. Nội dung tin, bài ngắn gọn dễ hiểu, báo Đảng nói chung, Báo Thái Bình nói riêng cần giữ được vai trò định hướng thông tin, định hướng dư luận của mình. Cũng theo ông Vinh, nhờ những thông tin từ báo Đảng, lãnh đạo địa phương đã nắm bắt kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những chủ trương, chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động tại địa phương. Đặc biệt, trong phát triển kinh tế, xã Diệp Nông đã quy hoạch 6 vùng sản xuất chính, trong đó vùng chuyên màu có diện tích 126ha, đồng thời tích cực liên kết sản xuất với các công ty nhằm bảo đảm ổn định đầu ra của sản phẩm cho nông dân. Bình quân một năm rau màu trồng được 7 - 8 vụ; ngô được từ 3 - 4 vụ. Ngoài diện tích quy vùng chuyên màu, một số diện tích đất cát

hoạt động của trường được tốt hơn và xây dựng Chi bộ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm học qua, tỷ lệ học sinh tiểu học của trường vào lớp 6 đạt 100%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 98%; trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 3. Có thể nói, nhờ sự chỉ đạo sát sao trong việc thực hiện Chỉ thị số 11 và Kết luận số 29 thời gian qua, đa số các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên ở Hưng Hà đều nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, coi đó là phương tiện thông tin thời sự, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phần ảnh hưởng đến những tâm tư, ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Để thực hiện tốt Chỉ thị số 11 và Kết luận số 29, huyện Hưng Hà đã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chức năng trên địa bàn đưa nội dung đất mua và đọc báo, tạp chí của Đảng thành một tiêu chí để xét chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh hàng năm. Qua đó, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở Hưng Hà thật sự đã đi vào nề nếp, hiệu quả sử dụng ngày càng được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

MAI THỦY